



Toàn ban Việt ngữ của đài FMgenki kính chào quý thính giả  
 Chương trình phát thanh hằng tuần được thực hiện qua các giọng đọc là

*Nguyễn Việt và Naga-Shima*

Chúng ta đã bước vào tháng 9, cái nắng nóng nung người vẫn còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Thời điểm này trong năm, là lúc mà thiên tai tập trung xảy đến nhiều nhất trong năm như: giông gió hay gió bão. Cùng nhau chuẩn bị phòng chống thiên tai vậy.



☆ Mở đầu là nội dung đại hội thưởng nguyệt on-line ở cố thành Himeji.

Ngày thứ ba 21 tháng 9, khai hội thưởng nguyệt on-line ở cố thành Himeji. Năm này, cùng nhau nhìn lại lịch sử hội thưởng nguyệt 39 năm qua, với viễn vọng kính qua đó quan sát thiên thể, cùng ngắm “chị Hằng” để luận đàm.

Rakugoka, Yonedanji Katsura sẽ là MC để giới thiệu chương trình. Với tư cách khách mời, Yudai Takenaka, thành viên của ban nhạc rock “Novelbright” và xuất thân từ thành phố Himeji, cũng sẽ xuất hiện. Thêm vào đó còn có thời gian riêng biệt để giới thiệu sản phẩm đặc biệt và nơi du lịch nổi tiếng. Và buổi biểu diễn thưởng nguyệt của Novelbright vào năm vừa qua cũng được chiếu lại.

Xem hay nghe đều không mất tiền. Qua YouTube hay <sup>ひめじ</sup> 姫路 Cable TV đều xem được. Về phương thức sử dụng thính thị, vui lòng vào Home-page của <sup>ひめじじょう</sup> 姫路城 <sup>じっこういんかい</sup> イベント実行委員会.



☆ Tiếp theo là nội dung buổi trình diễn hòa nhạc kỷ niệm 70 năm của ban nhạc sở cứu hỏa thành phố Himeji.

Từ 1 giờ 30 phút trưa, chủ nhật ngày 7 tháng 11, có buổi hòa nhạc được tổ chức để kỷ niệm 70 năm thành lập ban nhạc sở cứu hỏa thành phố Himeji. Ban nhạc sở cứu hỏa thành phố Himeji là một đội âm nhạc do các thành viên thường hoạt động với tư cách là người của đội lính cứu hỏa, cấp cứu và cứu trợ. Thông qua hoạt động âm nhạc, thực hiện hoạt động quan hệ công chúng kêu gọi công chúng phòng chống hỏa tai và phòng chống thiên tai. Ngoài ra còn có một buổi biểu diễn chung với đội ca nhạc cứu hỏa của Thành phố Kobe và Thành phố Nishinomiya, và trình nhạc từ các bộ phim của Disney. Vào cửa không mất tiền.

Điều cần thiết là phải ghi danh trước sự kiện. Ghi danh đến ngày 24 tháng 9. Ghi danh bằng On-line vào “ひめじ ししやうぼう姫路市消防音楽隊おんがくたいについて” từ đó đến Home-page ひめじ ししやうぼうおんがく姫路市消防音楽隊 từ đó tiên hành ghi danh theo “form”.



Biết thêm chi tiết liên lạc với しやうぼうおんがくたい じ む きよく消防音楽隊事務局 của cục cứu hỏa thành phố Himeji hay qua Tel: 079 -223 - 9503

☆ Sau cùng là nội dung khai giảng lớp vi tính do ひめじ しえん姫路しごと支援センター

ひめじ しえん姫路しごと支援センター, hỗ trợ lớp học vi tính miễn phí cho những người đang tìm việc làm. Lớp học vào các ngày 1, 8, 15 tháng 10, tổng cộng 3 lần. Thời gian học là từ trưa 1 giờ 30 phút đến 4 giờ 30 phút chiều, được tổ chức tại “Jibasambiru” ở phía nam ga Himeji. Lần thứ 1 và lần thứ 2 là về cơ bản Word và lần thứ 3 là về cơ bản Excel.



Để theo tham dự các lớp học này cần phải ghi danh học tại 姫路しごと  
支援センター. Và vui lòng đến trung tâm trên phố Miyuki ghi danh trước.  
Không cần đến ghi danh, có thể ghi danh qua điện thoại với người đã có ghi  
danh rồi trước đó.

Ghi danh hay có điều cần biết, vui lòng đến 姫路しごと支援センター

Hay Tel: 079 - 284 - 7910

***Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt***